



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2555

พณ.เปิดประมูลข้าวข้าว 7.53 แสตัน ยื่นซองเสนอราคาถึง 28 ส.ค.นี้ เอกชนแข่งดูข้าวในตลาดซ็อต

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ได้ออกประกาศจำหน่ายข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลลงวันที่ 20 ส.ค. โดยเปิดระบายสต็อกข้าวสารรวมปริมาณ 7.53 แสตัน แบ่งเป็น ข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี และปลายข้าวขาวเอ วันเล็ค ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2554/55 ปริมาณ 4.99 แสตัน โดยให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาเพื่อจำหน่ายในประเทศและการส่งออก พร้อมกันนี้ยังเปิดระบายข้าวขาว 5% ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2554/55 ปริมาณ 2.10 แสตัน โดยให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาเพื่อการส่งออกเท่านั้น และส่วนสุดท้ายคือ ข้าวเปลือกค่างการส่งมอบที่โรงสี เป็นชนิดข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด และข้าวเปลือกเจ้า 5% ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2548/49, 2549/50 และ 2550/51 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2550 รวมปริมาณ 4.41 หมื่นตัน ทั้งนี้ ตามประกาศหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลทั้งหมดนี้ต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ในวันที่ 28 ส.ค.นี้

น.ส.กอบสุข เขียมสุริย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล 7.5 แสตัน ในระยะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะตลาดข้าวขณะนี้อยู่ในภาวะตึงตัว เอกชนไม่สามารถหาซื้อข้าวในตลาดได้ อีกทั้งเอกชนไทยเพิ่งได้ออร์เดอร์ข้าวจากประเทศอิรักอีก 7 หมื่นตัน เป็นข้าวขาว 5% จึงเชื่อว่าการประมูลครั้งนี้จะมีเอกชนสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก หากรัฐบาลไม่ได้กำหนดราคาขายสูงเกินกว่าราคาตลาดมากจนเกินไป

แหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คณะทำงานฯ จะเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคา โดยมีเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงที่คำนวณจากราคาตลาด ซึ่งจะเจรจาต่อรองกับผู้เสนอซื้อที่อยู่ในเกณฑ์ราคาเท่านั้น ส่วนผู้ที่ได้รับการอนุมัติขายแล้วจะต้องทำสัญญาซื้อขายกับทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่กรมแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในอัตรา 5% ของมูลค่าข้าวสารที่ได้ตกลงซื้อขาย หากผู้เสนอราคาไม่มาทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดจะถูกริบหลักประกัน

ที่มา บ้านเมือง

สภาพัฒน์ฯ หนุนนโยบายรับจำนำข้าว ชี้ช่วยดึงราคาสูงขึ้น แต่ขึ้นกับจังหวะ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงนโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวของรัฐบาลว่า การรับจำนำถือเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ และรูปแบบการรับจำนำถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลนี้ได้เลือกดำเนินการ ซึ่งการรับจำนำที่เป็นประโยชน์จะช่วยดึงราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นได้

อย่างไรก็ดี นโยบายรับจำนำที่มีการกำหนดราคาซื้อไว้ตายตัวนั้น ทำให้รัฐบาลต้องบริหารจังหวะเวลาขายให้เหมาะสมกับสภาพราคาในตลาดโลกด้วย เพราะหากราคาข้าวสูงเกินกว่าประเทศคู่แข่งมาก อาจจะทำให้ไม่

สามารถขายได้และมีปริมาณข้าวเปลือกกลับเข้าสต็อก ซึ่งการที่ข้าวค้างสต็อกนานจะส่งผลให้คุณภาพข้าวเสื่อมลง และขายได้ในราคาต่ำ

"นโยบายถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะช่วยเกษตรกร แต่วิธีการที่ประกันราคาไว้สูง ก็ต้องขึ้นกับจังหวะเวลาด้วย ถ้าจังหวะไม่เอื้อรัฐบาลก็ต้องเก็บสต็อกไว้ และระบายให้เร็ว ต้องแยกแยะสินค้าด้วย เพราะถ้าเราเก็บของดีไว้เยอะ แล้วไปขายแข่งกับของคุณภาพต่ำ มันก็เสียราคา และจะกลับมาเป็นต้นทุนของรัฐบาลได้"เลขาธิการสภาพัฒนาฯ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.พาณิชย์ ยืนยันเดินทางรับจำนำข้าว เพราะยกระดับราคาเพิ่มขึ้น

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันรัฐบาลยังมีความจำเป็นต้องเดินทางโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรทั่วประเทศ เพราะโครงการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะการกำหนดอัตรารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ 15,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ จากการนำโครงการนี้มาใช้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกในตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม เฉลี่ยสูงขึ้นต้นละ 11,000 บาท หากเปรียบเทียบกับโครงการประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก เฉลี่ยต้นละ 7,000-8,000 บาท และหากดูความต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้สำรวจเกษตรกรยังมีความต้องการโครงการรับจำนำ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาทั่วประเทศลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพราะหากทำได้ เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะหมดไปแน่นอน

นายบุญทรง กล่าวว่า การเปิดโครงการรับจำนำของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำไว้ทั้งสิ้น 16.9 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้เงินงบประมาณกว่า 260,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินกู้เพื่อให้ ธ.ก.ส. นำเงินมาปล่อยสินเชื่อให้ชาวนา และปริมาณข้าวเปลือกที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาล เมื่อแปรสภาพเป็นข้าวสารก็จะอยู่ที่ประมาณ 9-10 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการระบายสต็อกออกอย่างต่อเนื่อง โดยจะขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี และเปิดประมูลให้เอกชนสนใจ ขอยืนยันแม้รัฐบาลจะมีสต็อกข้าวจำนวนมาก แต่ไม่น่ากังวลใจ ที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะต้องเสียแชมป์ส่งออกข้าวหรือลดการรับซื้อข้าว หรืออีกหลายปัญหาที่พูดกันในวันนี้

สำหรับกรณีที่กังวลใจรัฐบาลใช้งบประมาณ 260,000 ล้านบาท จะเกิดการสูญเสียดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ประกอบกับรัฐบาลอยู่ระหว่างเจรจายกเลิกจีทูจีกับหลายประเทศ สัปดาห์หน้ากรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นความจำนงเสนอประมูลข้าวรัฐ จึงเชื่อว่าเมื่อรัฐบาลระบายสต็อกข้าวและมีเงินกลับคืนมา น่าจะทำให้ขาดทุนจากโครงการนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ไม่ใช่ตัวเลข 260,000 ล้านบาทตามที่หลายฝ่ายกังวลใจ

ส่วนการรับจำนำข้าวเปลือกที่กำหนดอัตราสูงจะทำให้เกิดปัญหาการสวมสิทธิ์หรือนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมโครงการมากกว่า 300,000 ตันนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผู้ที่นำไปพูดว่ามีสต็อกผีหรือการสวมสิทธิ์ไม่เป็นความจริง หากดูข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ส่งออก 1 ล้านตัน พม่าส่งออก 300,000 ตัน ลาวส่งออกไม่มาก และมองว่าข้าวจำนวนนี้จะไหลเข้ามาในไทยจำนวน 1.3-1.4 ล้านตัน หากจะมีการนำข้าวมาสวมสิทธิ์จริงก็จะต้องมีการขนข้าวมาประเทศไทยหลายแสนเที่ยวและต้องใช้โรงสีหรือชาวนาหลายพันคนเข้ามาดำเนินการ แต่ยอมรับว่าปัญหาการลักลอบอาจจะบ้างตามบริเวณชายแดน ซึ่งได้มีการติดตามอยู่ใกล้ชิดอยู่แล้ว

ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวเปลือกวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในต้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งฤดูกาลนี้จะมีมาตรการเข้มข้นโดยโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะเพิ่มเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีตัวแทนเกษตรกรดูแลการรับจำนำครั้งนี้ รวมถึงจะเพิ่มกล้องวงจรปิดตามโรงสีต่าง ๆ เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน การทุจริตจะน้อยลง และกระทรวงพาณิชย์ขอยืนยันว่าไทยยังไม่เสียแชมป์ส่งออกข้าว เพราะยังเหลือเวลาอีก 4-5 เดือน การส่งออกข้าวโดยรวมของไทยปีนี้ น่าจะเกิน 8 ล้านตันขึ้นไป หากดูตัวเฉลี่ยราคาข้าวตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงขณะนี้ราคาข้าวไทยเฉลี่ย 678 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ก่อนหน้าโครงการรับจำนำเฉลี่ย 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

พณ.เล็งเสนอ กขช.เปิดจำนำข้าวตลอดปีงบประมาณ 56 เหตุหน้าท่วมทำรอบเพาะปลูกเลื่อน

นางวัชรวิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการรับจำนำข้าวเปลือก ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ปรับรูปแบบการรับจำนำข้าวเปลือกปี 55/56 โดยให้เปิดจำนำตลอดทั้งปีงบประมาณ 56 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 -30 ก.ย.56 โดยไม่มีการแบ่งรอบเป็นนาปีหรือนาปรัง

พร้อมกันนี้ยังกำหนดให้รับจำนำทุกเมล็ด แต่จำกัดสิทธิให้ชาวนานำข้าวเปลือกเข้าโครงการได้รายละไม่เกิน 2 รอบ ในราคาข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อนุมัติภายในสิ้นเดือนส.ค.นี้

สำหรับสาเหตุที่เปิดให้รับจำนำข้าวเปลือกยาวตลอดทั้งปี เพราะปัจจุบันรอบการเพาะปลูกข้าวได้คลาดเคลื่อนไปจากเดิม หลังจากเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานำมา จนทำให้ไม่ได้แบ่งรอบการปลูกเป็นนาปรังหรือนาปีเหมือนก่อน

ส่วนเป้าหมายข้าวเปลือกที่จะเข้าโครงการคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 17 ล้านตัน จากผลผลิตที่ทั้งหมด 35 ล้านตัน ขณะที่งบประมาณในการจำนำจะมีการขอวงเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลเท่ากับปีก่อนที่ 2.6 แสนล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้าวเอเชียแนวโน้มราคาพุ่ง

เป็นที่คาดหมายว่าราคาข้าวในเอเชียจะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกถึง 10% ภายในระยะ 3 เดือนข้างหน้าเนื่องจากปริมาณที่ตึงตัว บางประเทศเริ่มรับมือกับแนวโน้มข้าวปรับราคาสูงด้วยการซื้อข้าวเข้าสต็อกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอินโดนีเซียที่เริ่มซื้อข้าวเข้าสต็อกสำรองผ่านหน่วยงานตัวแทนจัดซื้อ ขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ส่งเสริมให้เอกชนนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ผู้ค้าและนักวิเคราะห์บางรายคาดว่า ข้าวหักเกรด 5% ของไทย ซึ่งเป็นข้าวสารคุณภาพดี ที่ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณตันละ 565 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคา FOB) จะทะยานขึ้นเหนือตันละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า (เข้าใกล้สถิติสูงสุดที่เคยทำไว้ตันละ 650 ดอลลาร์เมื่อเดือนพ.ย. 2554)

นายฟิลิป แมคคินีโคลาส ผู้อำนวยการฝ่ายจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในเอเชีย บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ เปิดเผยว่า เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของเอเชีย จึงควรต้องจับตามองผลกระทบจากราคาข้าวที่สูงขึ้น "ประเทศที่เป็นผู้นำเข้าอย่างสิงคโปร์และฟิลิปปินส์จะได้รับความเสี่ยงมากที่สุด" นักวิเคราะห์และผู้ค้าข้าวคาดการณ์ว่า ราคาข้าวจะขยับขึ้นไปอีกระหว่าง 30-40 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน เพิ่มจากราคาปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากปริมาณผลผลิตที่ผันผวนตามฤดูกาล ภาวะฝนน้อยในอินเดีย และการที่รัฐบาลไทยไม่สามารถส่งออกข้าวที่รับจำนำในราคาสูงกว่าราคาตลาดออกสู่ต่างประเทศ "ผลกระทบต่อรายจ่ายประจำวันของผู้บริโภคในประเทศที่นำเข้าอาจจะไม่มากนัก แต่ราคาที่ปรับสูงขึ้นจะมีผลทำให้หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเงินการคลังของประเทศเหล่านั้นใช้นโยบายเชิงผ่อนคลายเป็นได้ยากและไม่เป็นผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นท่ามกลางบริบทของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแออยู่" แมคคินีโคลาสกล่าว

สภาวิจัยพืชนานาชาติ (International Grains Council : IGC) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและอยู่ภายใต้การกำกับของสหประชาชาติ คาดการณ์ไว้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ฟิลิปปินส์มีปริมาณข้าวในสต็อกลดลง 32% จากปีก่อนหน้าเหลือเพียง 1.7 ล้านตัน (ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2555) จึงคาดว่าปี 2556 ยังจำเป็นต้องนำเข้าข้าว 1.3 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าปีนี้ (1.4 ล้านตัน) เล็กน้อย และถ้าคิดคำนวณในราคา ณ ปัจจุบันก็จะเป็นวงเงินถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.86 หมื่นล้านบาท)

IGC ยังคาดการณ์ว่า อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวในปีหน้าประมาณ 1.5 ล้านตัน คิดเป็นเงินเกือบๆ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คำนวณจากราคา ณ ปัจจุบัน) แต่ทางการอินโดนีเซียก็ได้เริ่มจัดซื้อข้าวเข้าสต็อกสำรองไว้แล้ว นายฮัตตา ราจาชา รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอินโดนีเซียระบุว่า สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ยังมีสต็อกข้าวสำรองในกรณีฉุกเฉิน หากสมาชิกใดเกิดภาวะขาดแคลนก็สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือในช่องทางนี้ อีกทั้งอินโดนีเซียกับประเทศไทยยังมีข้อตกลงการเข้าถึงสต็อกข้าวฉุกเฉินระหว่างกันในยามจำเป็น ส่วนสิงคโปร์ซึ่งเป็นอีกประเทศผู้นำเข้าข้าว แม้เงินเฟ้อจะลดลง แต่ข้าวซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของดัชนีราคาผู้บริโภคในสิงคโปร์ก็ถีบราคาสูงขึ้น โดยข้าวไทยบางเกรดได้ราคาเพิ่มขึ้นแล้ว 40 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตันเมื่อเทียบกับราคาเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ทำให้ผู้ค้าบางรายเริ่มหันไปหาซื้อข้าวจากเวียดนามแทน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 ส.ค. 2555 มีจำนวน 348,140 ตัน มูลค่า 146.427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 15 ส.ค. 2555 มีจำนวนรวม 4.523 ล้านตัน มูลค่า 2.014 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 7.3% และมูลค่าลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 4.878 ล้านตัน มูลค่า 2.309 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) นับจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นจากการคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการข้าวจากอินโดนีเซียเข้ามา ผู้ค้าข้าวและผู้ส่งออกจึงได้ซื้อข้าวเก็บสต็อกเพื่อเตรียมไว้ ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 425-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) ปรับขึ้นจาก 425-430 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจากระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา [Riceonline.com](#)

อินโดนีเซีย

ทางการอินโดนีเซีย ระบุว่า หากอินโดนีเซียมีความต้องการที่จะนำเข้าข้าวหลังจากเดือน ก.ย. เป็นต้นไป เวียดนามได้ตอบตกลงที่จะขายข้าวให้ประมาณ 500,000 ตัน

ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้เตรียมหาทางออกไว้ในกรณีที่เกิดภาวะราคาพืชอาหารปรับตัวสูงขึ้น ภายหลังจากที่มีข่าวเรื่องภาวะภัยแล้งในสหรัฐ ซึ่งอาจจะผลักดันให้ราคาข้าวพืชปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](#)

อินเดีย

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมปีนี้ (ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน) มีปริมาณน้อยกว่าระดับปกติประมาณ 15% ซึ่งดีขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มีปริมาณน้อยกว่าระดับปกติ 17%

ขณะที่ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกแล้ว 192 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 6% จากระดับปกติเมื่อปีที่ผ่านมามีพื้นที่เพาะปลูก 182 ล้านไร่ และเพิ่มขึ้นถึง 16% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทางการอินเดียได้อนุมัติแผนการสร้างคลังเก็บสต็อกธัญพืชเพื่อให้สามารถเก็บสต็อกธัญพืชได้อีก 18 ล้านตัน ซึ่งจะกระจายอยู่ในรัฐต่างๆ 19 รัฐทั่วประเทศ โดยจะเป็นทั้งของภาครัฐและเอกชน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นายโพเซโซ อัลคาลา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวในปีี้ แม้ปริมาณฝนจากมรสุมจะทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกและสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวไปแล้ว 20,000 ตัน เนื่องจากมีปริมาณข้าวเพียงพอ โดยระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรก สามารถเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้ถึง 7.89 ล้านตัน สูงกว่าปริมาณ 7.58 ล้านตันของปีที่แล้วอยู่ถึง 4.2% และคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้จะเพิ่มเป็น 17.8 ล้านตัน มากกว่าปีที่แล้ว 6.7%

ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนื่องจากมรสุมในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่ข้าวเปลือกไปกว่า 20,000 ตัน ซึ่งนายอัลคาลากล่าวว่าเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และสามารถชดเชยได้จากปริมาณที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้จากพื้นที่ 1.1 ล้านไร่ ที่เข้าร่วมแผนการเพาะปลูกก่อนฤดูกาลของกระทรวง

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยอิรักได้ตกลงซื้อจำนวน 100,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวจากประเทศไทย 70,000 ตัน ราคาประมาณ 612 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f และข้าวจากประเทศอูรุกวัย 30,000 ตัน ราคาประมาณ 682 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f ทั้งนี้ เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฏว่าในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 650,000 ตัน แล้ว

ที่มา The Iraqi Grain Board

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนสิงหาคม 2555 โดยได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 463.21 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 465.04 ล้านตันข้าวสารของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะมีเพียง 98 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.3 ล้านตัน ส่วนที่ประเทศจีนนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 142.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน บราซิล สหรัฐฯ อียิปต์ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.05 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญี่ปุ่น

ทางด้านกรการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 466.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 458.62 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก

105.0 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 101.8 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.13 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.38 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 35.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 35.6 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 คาดว่ามีการนำเข้า 1.25 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่านำเข้า 2.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.18 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.95 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกเพียง 6.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่าจะมีการส่งออก 7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2556 จะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกถึง 8 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.95 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน

ที่มา [USDA](#)

